



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, มติชน, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์โพสทูเดย์, เว็บไซต์บางกอกบิซนิวส์, thaipbs, mcot, nationtv, newtv

-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทาน เช่น เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ถูมีย่าง เสื้อกาวน์กันน้ำ รวมทั้งความห่วงใยและปรารถนาดีจากประชาชนชาวไทยไปมอบแก่ประชาชนชาวจีน

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องและระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศไทยขณะนี้สามารถหามาตรการป้องกันและรองรับได้ ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องใช้อำนาจนายกฯ อย่างเต็มรูปแบบ ไทยรับมือได้ดีและได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก สื่อต้องเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ ขอให้ทุกคนไม่สร้างเพคะนิวส์ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ให้ออกข่าวสารจากทางการ และฝากถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รมรungskให้สวมหน้ากากอนามัย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร รพ.ราชวิถี และเผยว่า ไทยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 19 ราย รักษาหายและออกจากรพ.แล้ว 8 ราย จะให้ออกจากรพ.อีก 4 ราย ส่วนอีก 7 ราย อาการดีขึ้นตามลำดับ ส่วนการรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่น จะมีทีมแพทย์เดินทางไปด้วย 2 ทีม มีทั้งแพทย์ฉุกเฉิน แพทย์ระบาดวิทยาและจิตแพทย์ ได้เตรียมสถานที่ควบคุมโรคเมื่อมาถึงไทยไว้แล้ว

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า ยาทั้ง 2 กลุ่มที่รพ.ราชวิถีใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่ใช่ยาใหม่ กลุ่มหนึ่งจะยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสและอีกกลุ่มยับยั้งเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ ได้ใช้สูตรยาที่ตั้งแต่วันแรกที่รับคนไข้ คือ 29 ก.พ. ก่อนที่จะมีรายงานทางการแพทย์ของต่างประเทศเผยแพร่ เนื่องจากงานฉบับดังกล่าวเผยแพร่วันที่ 29 ม.ค. 2563 แต่เวลาในประเทศไทยช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม. ซึ่งวิธีรักษาด้วยยาสูตรดังกล่าวกำลังส่งไปตีพิมพ์ที่ต่างประเทศ และนำเข้าที่ประชุมแนวทางการรักษาซึ่งมีการนำรายงานการรักษาต่างๆ จากทั่วโลกมาพิจารณา โดยอาจเสนอเป็นทางเลือกในการรักษากรณีผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและใช้ยาสูตรอื่นแล้วไม่ได้ผล แต่จะต้องเก็บข้อมูลการใช้ให้มากขึ้น ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการรักษาที่เป็นมาตรฐาน ด้าน นพ.พจน์ อินทลาภภร หัวหน้างานโรคติดเชื้อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ยาต้านไวรัสเอดส์ที่ใช้ถือเป็นยาอันตราย ต้องสั่งใช้โดยแพทย์ ดังนั้น การนำยามาใช้เองถือเป็นอันตราย ไม่ควรนำมาใช้เอง อยากให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่ควรนำมาซื้อรับประทานเพื่อป้องกันหรือรักษาใดๆ ก็ตาม

-กรมการแพทย์ จัดประชุมการจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในกทม. พร้อมจัดตั้งคลินิกไข้หวัด (Fever and ARI clinic) บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว ไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ และกำชับให้สถานพยาบาลรัฐและเอกชนยึดแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

-กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในระดับจังหวัดทั่วประเทศ

-นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร ยืนยันทีมแพทย์ 15 คน ที่ไปรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่น เตรียมพร้อมรัดกุมทุกคนอาสาสมัคร ส่วนเจ้าหน้าที่สายการบินซ้อมใส่ชุดป้องกันแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะไม่ออกจากเครื่อง แต่ทางการจีนจะคัดกรองส่งคนไทยขึ้นเครื่อง

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก, กรมประชาสัมพันธ์, thaipbs

-เสนอข่าว กำหนดการนำเครื่องบินไปรับคนไทยจากเมืองอู่ฮั่นกลับประเทศ โดยสายการบินแอร์เอเชียบินออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 07.10 น. วันนี้ (4 ก.พ.) ถึงอู่ฮั่น เวลา 11.30 น. เทียวกลับออกจากอู่ฮั่น เวลา 16.40 น. กลับถึงประเทศไทยเวลา 19.00 น.

-พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ยืนยันความพร้อมสถานที่เฝ้าระวังและติดตามอาการของคนไทย โดยเตรียมบ้านพักตากอากาศของกองทัพเรือ หากกระหว่างการเฝ้าติดตามพบผู้ที่มีอาการป่วย สามารถส่งรพ.สังกัดกองทัพเรือได้ทันที โดยเฉพาะรพ.อากาศนเรศวร สำหรับพื้นที่ใกล้เคียง ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ขอให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะรอบบริเวณอาคารรับรองเป็นพื้นที่เฉพาะ ห่างจากชุมชน และกองทัพเรือได้จัดเขตป้องกันการเชื่อมต่อกับภายนอกไว้แล้ว

-รมว.ต่างประเทศ ระบุ มีคนไทยแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศ 144 คน ทั้งที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นและเมืองอื่นๆ ในมณฑลหูเป่ย์

-ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหารือร่วมกับ คมบดีคณะแพทยศาสตร์ และผอ.รพ.ของโรงเรียนแพทย์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดำเนินการด้านวิจัย ศึกษาการเปลี่ยนสายพันธุ์ กระบวนการรักษา คิดค้นวัคซีนป้องกัน</p> <p>-คกก.กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีมติอนุมัติให้หน้ากากอนามัย วัสดุที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าควบคุม เตรียมเสนอกรม.อนุมัติ 4 ก.พ.นี้</p> <p>-ทีเซลส์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันไรฝุ่นและฝุ่น PM2.5 สามารถซักได้ อยู่ในขั้นตอนการทดลอง คาดผลิตได้เร็วๆ นี้</p> <p>-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดแท็กซี่สาธารณะและรถประจำทาง ที่เข้ามาให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</p> <p>-สาวไทย เล่าประสบการณ์โดนคนอังกฤษตะโกนใส่หน้า ไล่ให้ออกจากตลาด หาว่าเป็นตัวเชื้อโรค หลังสวมหน้ากากอนามัย เพราะไวรัสโคโรนาระบาด ขณะที่คนเอเชียในฝรั่งเศส ทวิตข้อความพร้อมติด #ฉันไม่ใช่ไวรัสต่อต้านอคติและการเหยียดเชื้อชาติ โดยมีคนจีนโดนล้อเยาะเย้ยที่สาธารณะ</p> <p>-ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เผย ยังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่าแสนรายอยู่ในประเทศไทย เป็นชาวอุ๋นกว่า 1,300 ราย ยังกลับเข้าจีนไม่ได้ ส่งกำชับ สตม.พื้นที่ ตรวจสอบผู้โดยสารที่นั่งใกล้เคียงกับผู้ติดเชื้อว่ามีอาการป่วยหรือไม่</p> <p>-เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โปสต์ข้อความว่า รัฐบาลไทยดูแลรักษาผู้ป่วยจีน เป็นอย่างดี ขอคุณฝ่ายไทยที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่</p> <p>-ไปรษณีย์ไทย ระบุบริการขนส่งสิ่งของสู่ปลายทางหุเป่ย์ พร้อมจัดมาตรการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อถุงแมล์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา</p>	
<p>รายงานพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวตั้งกรรมการสอบวินัย นพ.สสจ.กระบี่ และ ผอ.รพ.กระบี่ กรณีให้ข่าวคลาดเคลื่อนว่ามีผู้ป่วยเข้าข่ายเป็นไวรัสอยู่เกินในกระบี่กว่า 100 ราย ว่า เป็นเรื่องจริง แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ ขณะที่ผู้ป่วย 5 ราย เป็นชาวจีน 4 ราย และฝรั่ง 1 ราย ล่าสุดออกจากรพ.แล้ว 2 ราย ส่วนการตรวจสอบคดีหลัง ยังไม่ได้รับผล ทั้งนี้ มีรายงานว่า สธ.มีคำสั่งห้ามผู้บริหารระดับจังหวัดให้ข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา แต่ให้ส่งข้อมูล แก่ส่วนกลางทั้งหมด โดยผู้ที่สามารถให้ข้อมูลคือปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีเท่านั้น</p> <p>-รพ.สต.สะแกงคำ จ.บุรีรัมย์ กักตัวทรนเนอร์มวยไทย เป็นชาย อายุ 39 ปี ที่เพิ่งกลับจากเชียงใหม่ โดยเฝ้าดูอาการ 14 วัน</p> <p>-นพ.สสจ.ยะลา ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อใน จ.ยะลา</p>	-
<p>Fake news สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-รองผู้ว่าฯ ชุมพร พร้อมด้วย ผกก.สส.ภ.จว.ชุมพร และเจ้าหน้าที่ สสจ.ชุมพร แถลงข่าวการจับกุมคนโพสต์เผยแพร่ข่าวปลอมไวรัสโคโรนาว่ามาถึง จ.ชุมพร แล้ว โดยเป็นลูกจ้างของรพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ยอมรับว่าได้รับข้อมูลจากเพื่อน โดยไม่ได้ตรวจสอบ และขอโทษประชาชน</p> <p>-รมว.ดิจิทัลฯ เผยว่า รัฐบาลไทยร่วมกับเฟซบุ๊ก ป้องกันข่าวปลอมในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่กระทบกับความอ่อนไหวของประชาชน รวมถึงเรื่องอื่นๆ เชื่อกอีก 1-2 วันจะมีข่าวดีจากการร่วมมือกัน</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์กระปุก, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวซินหัวรายงาน แพทย์ชาวจีนผ่าตัดทำคลอดหญิงสาวชาวจีนซึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้สำเร็จ ทารกที่คลอด ไม่ติดเชื้อ แต่ยังคงกักตัวและสังเกตอาการอยู่</p> <p>-นักวิทยาศาสตร์จีน อ้างว่า ของเหลวจากสายน้ำผึ้ง หรืออันนิซัคเคิล ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองชนิดหนึ่งและไม้ดอก อาจช่วย ในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ ทำให้เกิดการแย่งซื้อในจีน ซึ่งนักวิจัยเตือนว่าอาจเกิดผลข้างเคียงได้</p> <p>-ฝรั่งเศสตรวจพบ 36 คน ที่เดินทางมากับเที่ยวบินที่รัฐบาลส่งไปรับมาจากเมืองอู่ฮั่น แสดงอาการต้องสงสัยจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา</p> <p>-องค์การอนามัยโลกกระตุ้นทุกภาคส่วนเพิ่มความร่วมมือในทุกด้านเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ขณะเดียวกัน จะเร่งกวาดล้างข่าวปลอมที่เกี่ยวข้อง โดยจะทำงานร่วมกับบ.ก.ก. และขอให้ผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ทวิตเตอร์, เฟซบุ๊ก, เทนเซ็นต์ และติ๊กต็อก ใช้มาตรการจำกัดการเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลและข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง</p> <p>-จีนสร้างรพ.พิเศษชั่วคราวแล้วเสร็จภายใน 10 วัน เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่</p> <p>-จีนออกคำสั่งจัดการร่างผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา ต้องไม่ถูกย้ายข้ามภูมิภาคระดับมณฑล และต้องไม่ถูกเก็บไว้ไม่ว่าจะ ด้วยการฝังและวิธีอื่นๆ ศพจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อและบรรจุในกระสอบปิดผนึกมิดชิดโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไม่อนุญาตให้เปิดกระสอบ โรงประกอบพิธีฌาปนกิจต้องส่งเจ้าหน้าที่พิเศษและยานพาหนะเฉพาะเพื่อขนร่างผู้เสียชีวิตตามเส้นทางที่กำหนด และทำการเผาในเตาเผาที่กำหนดเท่านั้น</p> <p>-สำนักข่าวซินหัวของจีน เผยแพร่รายงานการศึกษาเชิงวิชาการของคณะผู้เชี่ยวชาญ รพ.เหรินหมิน ม.อู๋อัน และสถาบันไวรัสวิทยาอู๋อัน ซึ่งใช้ผู้ติดเชื้อมากกว่า 360 รายในจีน พบว่า โครนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 อาจมีชีวิตอยู่ในระบบย่อยอาหาร และคงอยู่ในอุจจาระของมนุษย์ ซึ่งอาการเริ่มต้นที่พบมากกว่าอาการอื่นๆ คือ ท้องร่วง โดยพบกรณีคลิสิกของไวรัสจำนวนมากทั้งในอุจจาระและสำลีเช็ดทวารหนักของผู้ติดเชื้อ ทำให้เชื่อว่า เป็นไปได้ที่โคโรนาไวรัส 2019 สามารถติดต่อผ่านการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ นอกเหนือจากการติดเชื้อจากละอองน้ำลาย และการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อที่ปนเปื้อนผิวสัมผัสต่างๆ</p> <p>-สื่อต่างประเทศ เผย หลายชุมชนในประเทศจีนเริ่มมีการตั้งเงินรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแสคนกลับจากอู๋อัน รวมถึงไล่ถามตามบ้านว่ามีผู้เดินทางจากอู๋อันเข้ามาในชุมชนหรือไม่ สะท้อนว่าชาวจีนภายในประเทศกำลังตื่นกลัวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่</p> <p>-ฟิลิปปินส์เตรียมนำเข้าหน้ากากอนามัยจากไทย-อินเดีย</p> <p>- สหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากคนสู่คน รายที่ 2</p> <p>รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก</p> <p>- จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลก 426 ราย โดย 425 รายอยู่ในประเทศจีน และอีก 1 รายเป็นชายชาวจีนเสียชีวิตในประเทศฟิลิปปินส์ ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 20,438 ราย</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน</p> <p>-กล่าวถึงการทำงานของรมว.สธ. ว่า ทำหน้าที่ผู้บริหารได้ดี ว่าจะได้รับคำชื่นชมอย่างมาก เพราะตื่นตัวเตรียมรับมือตั้งแต่วิกฤตเริ่มก่อตัว มีการเรียกประชุมกระทรวงในกำกับดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น กระบวนการรักษาผู้ติดเชื้อจนหายดี รวมถึงประสานงานนำคนไทยกลับจากจีน และต่อสู้กับ Fake News ทั้งการออกข่าวจริงสู้ข่าวเท็จด้วยตัวเอง ตานหินผู้ที่สร้างข่าวเท็จ โฉกซ์สอดผ่านเพชฌฆาตทุกคืนเพื่อชี้แจงสถานการณ์ความเป็นจริง ทำให้วิกฤตโรคระบาดค่อยๆ ดีขึ้น ทำให้รัฐบาลรอดจากการเปลี่ยงปล้ำในสถานการณ์นี้ ขณะที่หน่วยงานรัฐที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลทำงานล้มเหลว เพราะตั้งรับไม่เข้าทำงานเชิงรุกไม่แหลมคม เปิดช่องให้มีคนปล่อยข่าวเท็จซ้ำเติมวิกฤตจนประชาชนเกิดความแตกตื่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คอลัมน์เรารักอาเซียน</p> <p>-รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.ขอนแก่น กล่าวว่า เมื่อองค์การอนามัยโลกประกาศให้ไวรัสโคโรนาเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลก จะทำให้ประเทศสมาชิกสามารถดำเนินมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน ควบคุมการระบาดได้ โดยในระดับอาเซียนควรดำเนินการก่อนอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ 1.ความรวดเร็วในการป้องกัน โดยสามารถออกมาตรการร่วมกัน และสร้างมาตรการสำหรับประเทศที่ยังขาดความมั่นคง หรือความเชี่ยวชาญในด้านการคัดกรอง และเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค โดยจำเป็นต้องยอมให้ประเทศที่มีความสามารถมากกว่าเข้าไปทำการช่วยเหลือในเรื่องนี้ 2.องค์กรในระดับภูมิภาคที่ดูแลในเรื่องนี้ คือ องค์กรรัฐมนตรีสาธารณสุข สามารถจัดวาระพิเศษเพิ่มเติมได้เพื่อความร่วมมือระหว่างกันได้ และองค์กรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐสมาชิก ทำหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการตามแผนและนโยบายของที่ประชุม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอว่า สธ.จัดตั้งคลินิกใช้หัตถบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยจะใช้รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์เป็นต้นแบบ ช่วยให้การคัดกรองผู้ป่วยมีความถูกต้อง รวดเร็วและตรงกับโรค นอกจากนี้ จัดบีกคลีนนิ่งทำความสะอาด 7 จุด โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกสธ. เผยว่า วันที่ 4 ก.พ.จะจัด Big Cleaning Day ให้ความรู้กับประชาชน ประชุมทางไกลพร้อมกันบพ.สสจ.และผอ.รพ.ทั่วประเทศ ส่วนกรมอนามัยจะเน้นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญ 7 แห่ง ได้แก่ 1.สถานที่ราชการ 2.รถรับจ้างไม่ประจำทาง แท็กซี่ 3.รถขนส่งขสมก. หรือรถตู้โดยสารสาธารณะ 4.รถไฟฟ้า 5.ร้านอาหาร 6.โรงแรม และ 7.ปั้มน้ำมัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า ความเสี่ยงในการรับเชื้อขึ้นอยู่กับโอกาสสัมผัสเชื้อมีมากน้อยแค่ไหน ในประเทศไทยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาวจีน หากไม่สัมผัสผู้ป่วยโอกาสติดเชื้อจะไม่มี โดยโอกาสติดเชื้อที่มากจากการสัมผัส คือ 1.การหายใจเอาละอองเชื้อเข้าไป 2.คนไข้ไอแล้วเอามือที่ปิดปากไปเช็ดพื้นผิวต่างๆ ดังนั้นการลดความเสี่ยง คือลดโอกาสที่เชื้อจะเข้าสู่ทางเดินหายใจ และการสัมผัสเอามือมาขยี้ตา ปาก เป็นต้น ส่วนคนไทยที่ต้องระมัดระวังคือ คนขับรถสาธารณะ คนขับแท็กซี่ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และล้างรถ สำหรับคนไทยอื่นๆ โอกาสสัมผัสผู้ป่วยน้อยมาก ให้ใช้ชีวิตตามปกติ หากเริ่มป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และแจ้งให้ทราบเมื่อมาพบแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-กล่าวถึงสถานที่กักตัวเฝ้าระวังรอผลการผลเมืองของประเทศต่างๆ ที่อพยพออกจากเมืองอู๋อัน โดยออสเตรเลีย นำไปกักตัวที่เกาะคริสต์มาส 2 สัปดาห์, สหรัฐฯ นำไปกักตัวที่ฐานทัพอากาศรัฐแคลิฟอร์เนีย 72 ชั่วโมง พร้อมทั้งกักดูอาการ 14 วัน ส่วนอินโดนีเซีย นำไปกักบริเวณที่เกาะนาทונה ซึ่งเจอกระแสต่อต้านจากชาวบ้านในพื้นที่ ด้านฝรั่งเศส นำไปกักตัวไว้ที่รีสอร์ทแห่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หนึ่งชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนเมียนมานำไปกักตัวดูอาการที่รพ.ในเมืองมณฑลเฉยลี่ 14 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา กรณีไทยพบผู้ป่วย 14 ราย (ข้อมูลวันที่ 31 ม.ค.) แต่ไม่ถือว่ามีการการระบาด และความรวดเร็วในการระบาดจนมีผู้ป่วย (Morbidity) มาก กับความรุนแรงของโรคระบาด (Severity) ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพียง 1 เดือน คาดกระทบเศรษฐกิจจีนปี 2563 ไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านหยวน และต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีตัวแปรหลักคือ ระยะเวลาและความรุนแรงของการแพร่ระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-กล่าวว่า ประชาชนแห่ซื้อสมุนไพรฟ้าทลายโจรหลังมีข่าวว่าอาจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ โดยภญ.อาสาพา ชาวเจริญ เกษชกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ยืนยันว่า ฟ้าทลายโจรมีคุณสมบัติเด่น 3 ด้าน คือ กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี มีฤทธิ์ต้านอักเสบ และยังมีรายงานเรื่องการต้านไวรัสได้ดี โดยเฉพาะไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น คอลัมน์ พาราสาвање</p> <p>-เสนอว่า วันนี้นักเดินทางจากประเทศไทยจะเดินทางไปรับคนไทยในเมืองอุฮั่นกลับ พร้อมนำสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือคนจีน ซึ่งเมื่อเดินทางกลับถึงไทยทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวัง 14 วัน ทำให้นายอุทูนต้องยกเลิกการไปรับคนไทยกลับด้วยตัวเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา คอลัมน์ ป้อมพระอาทิตย์</p> <p>-เสนอว่า ภัยพิบัติซ้ำเติมประเทศไทยตั้งแต่โรคระบาดโคโรนาไวรัส ไข้หวัดใหญ่ ฝุ่นพิษ ภัยแล้ง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เกิดวิกฤตด้านความเชื่อมั่นและภาวะตระหนก ผู้บริหารบ้านเมืองจะหาทางออกอย่างไร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ สก๊อปพิเศษ</p> <p>-เสนอว่า การรับมือไวรัส 2019-nCoV ของจีนด้านหนึ่งคือ การก่อสร้างรพ.เสร็จอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงศักยภาพเฉพาะตัวแห่งแรกคือ รพ.หัวเส้นซาน ขนาด 1,000 เตียง ใช้เป็น รพ.ชั่วคราวสำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อแบบเร่งด่วน อ้างอิงรูปแบบจากรพ.เสี่ยวทงซาน ที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยโรคซาร์สเมื่อปี 2546 เปิดรับผู้ป่วยกลุ่มแรกวันที่ 3 ก.พ. ใช้เวลาเพียง 10 วัน ส่วนรพ.แห่งที่ 2 ชื่อเหลยเสินซาน ขนาด 1,300-1,500 เตียง สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคไข่อูฮั่น จะเปิดใช้งาน 5 ก.พ.</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, แนวหน้า, เว็บไซต์ mcot, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ bangkokinsight, เว็บไซต์ isaranews</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมผ่านระบบวิดีโอ กับ ผวจ.ทั่วประเทศ เพื่อหารือและสอบถามการแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ว่า ต้องมองที่การแก้ปัญหาในระยะยาว ไม่ใช่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ได้ย้ำเตือนผู้ว่าราชการการทุกจังหวัด ทุกกระทรวง รัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีทุกคน ต้องรับผิดชอบการแก้ปัญหาให้ได้ผลเร็วที่สุด ขอความร่วมมือจากประชาชนในการแก้ปัญหา และระมัดระวังและดูแลตัวเอง</p> <p>-นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกทม.และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พบค่าเกินมาตรฐาน 53 สถานี</p> <p>-พื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เกินมาตรฐานที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.โนนเวียง อ.เมือง น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง และ ต.นาจักร อ.เมือง แพร่</p> <p>-คณะโฆษก กทม. แถลงผลการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3 มีมติสั่งการให้หยุดการก่อสร้างในกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง ตั้งแต่วันที่ 4-6 ก.พ.นี้ รวมถึงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 7 สาย และการก่อสร้างอาคารสูง หากสภาพอากาศดีขึ้นสามารถกลับมาดำเนินการก่อสร้างได้ตามปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว www.airvisual.com รายงานการจัดอันดับเมืองมลพิษโลก วันที่ 4 ก.พ. 2563 เวลา 08.18 น. พบว่า กทม. อยู่ในลำดับที่ 10 ค่าฝุ่น 154 US AQI เมืองเชียงใหม่ อยู่ในลำดับที่ 14 ค่าฝุ่น 127 US AQI</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รสนา โตสิตระกูล ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. โพสต์เฟซบุ๊กว่า การที่ผู้ว่าฯ กทม.สั่งหยุดการก่อสร้างรถไฟฟ้า 7 สาย และตึกสูงในเขต กทม.เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเสนอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายและกลไกในการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เชิงรุก ดังนี้ 1) กำหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนรถเมล์สาธารณะของ ขสมก. เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายใน 3 ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน รถเมล์เก่าควรเปลี่ยนน้ำมันดีเซลเป็นไบโอดีเซลอย่างน้อย ปี 50 โดยลดภาษีน้ำมันสำหรับรถเมล์สาธารณะเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบค่าใช้จ่ายของ ชสมก. 3) กำหนดเป้าหมายและขั้นตอนในการเปลี่ยนยานพาหนะทั้งหมดที่ใช้ในราชการเป็นยานพาหนะไฟฟ้า 4) มีนโยบายสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไฟฟ้า ด้วยมาตรการทางภาษี เพื่อให้ราคาถูกลง 5) สนับสนุนการติดตั้งที่ชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ 6) จัดทำผังเมืองให้มีพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองไม่น้อยกว่า 10 %</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราชวิทยาลัยฯ จัดงานเสวนาทางการแพทย์ประเด็น "สื่อสำส่นกัญชา : สมาคมแพทย์" พร้อมหน่วยงานสมาคมแพทย์ฯ ร่วมตัวกันเรียกร้องด้านการใช้สารสกัดจากกัญชา โดยมีเหตุผลให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น</p> <p>ผู้ช่วย ศ.นพ.เอกภพ ศิริชัยนันท์ นายกมธ.ร้งวิยาสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การใช้สารสกัดจากกัญชาในปัจจุบันแนะนำให้เป็นการรักษาจำเพาะสำหรับโรคมะเร็งที่มีแนวทางการรักษามาตรฐานอยู่แล้ว เนื่องจากการศึกษาในมนุษย์ยังไม่แสดงประสิทธิภาพในการควบคุมโรคมะเร็งชัดเจน และส่วนใหญ่ยังทำในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง</p> <p>ศ.นพ.วิชัย อธิชัยกุลชล กรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเรื่องความเจ็บปวดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อระงับปวดจากมะเร็งมีหลักฐานการวิจัยอยู่ในระดับดีเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่เหนือกว่ายาบรรเทาปวดกลุ่มโอปิออยด์ และพบผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นตามปริมาณของสารสกัดจากกัญชาที่ใช้ ส่วนการใช้เพื่อลดอาการปวดจากความผิดปกติของเส้นประสาท ปัจจุบันยังขาดหลักฐานเพียงพอ ไม่แนะนำให้ใช้ทดแทนการรักษาตามมาตรฐาน</p> <p>ผู้ช่วย ศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ กรรมการบริหารสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้จะมีการศึกษาพบว่ากัญชาลดการอักเสบในร่างกายและอาจลดปริมาณไวรัสได้เร็วในผู้ที่กำลังรักษาด้วยยาต้านไวรัส แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีด้วยกัญชาทำให้ระดับไวรัสต่ำได้นาน ระดับภูมิคุ้มกันสูงขึ้น และชีวิตผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวียืนยาวมากขึ้น เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาต้านมาตรฐาน</p>	
<p>อัตรากำลังบุคลากร สธ. สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอบทความ ดร.เฉลิมพล ไททอง นักรักษาการอิสระ กล่าวถึง การประชุม กมธ.สาธารณสุข ว่า ผู้ชี้แจงจาก สธ. ถูกถามมากในประเด็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเปลี่ยนสถานะบุคลากรจากข้าราชการเป็นพนักงานรูปแบบต่างๆ ที่เป็นการลดสิทธิประโยชน์จากการเป็นข้าราชการ ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายใหม่ๆ ด้านสุขภาพ เช่น ทีมหมอครอบครัว 6,500 ทีม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทุกสาขา โดยผู้แทนของกระทรวง อธิบายวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อาทิ เชิญแพทย์เกษียณอายุมาทำงานในทีมหมอครอบครัว และหมุนเวียนอัตราร่างไปเกลี่ยอัตรากำลังแต่ละสาขา รวมถึงจ้างบุคลากรชั่วคราวมากขึ้นตามงบประมาณที่ได้จากรัฐบาลและเงินบำรุงของหน่วยบริการ</p>	
<p>ผัก-ผลไม้ปลอดภัย สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, 77ข่าวเด่น, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. ร่วมกับ ก.เกษตรฯ ตรวจสอบการจำหน่ายผัก ผลไม้ นำเข้า และโครงการผักร่วมใจ ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตามมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคผักผลไม้ที่จำหน่ายในประเทศ และกล่าวว่า ออย. ได้ออกมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ โดยจะตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตรและการแสดงฉลากของผักและผลไม้ ณ ด่านอาหารและยา สถานที่คัดและบรรจุและสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ รวมถึงกระบวนการคัดและบรรจุ ณ สถานที่คัดและบรรจุทั่วประเทศ และชี้แจงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้ว หากตรวจพบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เกินค่ามาตรฐาน มีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท หากมีปริมาณสารพิษตกค้างในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับสูงสุด 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสังเกต QR Code ที่อยู่บนฉลาก หรือสอบถามจากผู้ขาย เพื่อให้มั่นใจว่าผักผลไม้ปลอดภัยผลิตจากสถานที่ที่ได้รับการรับรอง</p>	
<p>สิทธิประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการ ก.แรงงาน ชี้แจงกรณี นายฮวน ซานทานเดอร์ รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ระบุแรงงานข้ามชาติในไทยขาดหลักประกันสุขภาพ ว่า คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการในการทำงานและด้านสุขภาพ และหากมีบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทย สามารถแจ้งเกิดและได้รับสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎกระทรวงกำหนด ค่ารักษาพยาบาลสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพได้ตามปกติ ส่วนพื้นที่ในการรักษาพยาบาล สามารถแจ้งย้ายได้หากเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน หรือเปลี่ยนนายจ้างราย รวมถึงผู้ติดตามสามารถทำประกันสุขภาพได้ตั้งแต่แรกเกิด ตามประกาศ ก.สาธารณสุข</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นวัตกรรมผู้สูงอายุ สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สวทช. ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬารัตน์ ม.ธรรมศาสตร์ และสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ลงนามความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนานวัตกรรมผู้สูงอายุ ศึกษารูปแบบการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านผู้สูงอายุ และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน และจะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Innovation for Aging Society ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค. 2563 ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต</p>	-
<p>ดูแลสุขภาพประชาชนระดับท้องถิ่น สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท เปิดเผยว่า สธ.ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดบริการดูแลระยะยาวในทุกกลุ่มวัยและทุกกลุ่มสิทธิ เพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับท้องถิ่น รวมทั้งจัดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพองค์ความรู้และทักษะการทำงาน เชื่อมประสานด้านบริการและด้านการพัฒนาสมรรถนะของทีมผู้จัดการดูแลสุขภาพ และทีมสหวิชาชีพด้านเภสัชกรรม กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยและทันตสุขภาพ ของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ และทีมสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ มีวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วพบ.ชัยนาท และรพ.สรรพยา</p>	-
<p>มะเร็งผิวหนัง สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, เว็บไซต์นุ๊ก, ช่อง 3, อัมรินทร์ทีวี</p> <p>-เสนอข่าว นายธนภัทร พริ้งตระกูล นักแสดงนำภาพยนตร์เรื่อง “Timeline เพราะรักไม่สิ้นสุด” เสียชีวิตจากโรคมะเร็งผิวหนังระยะสุดท้าย บิดาระบุสาเหตุว่า ช่วงปลายเดือนต.ค. นายธนภัทรถูกถึงไอศกรีมกระแทกขาเป็นรอยเขียวช้ำ ต่อมาขาเริ่มบวม ผิวหนังบริเวณที่บาดเจ็บเริ่มมีสีคล้ำคล้ายมีเลือดออกใต้ผิวหนัง จนเดือน พ.ย. 2562 ขาบวมมากจนปิดปกติ จึงไปรักษาที่ รพ. สุดท้ายแพทย์ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งผิวหนังระยะสุดท้าย</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📺 fanmoph 📢 pr_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

